



ด่วนที่สุด

บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ กรมอนามัย กองการเจ้าหน้าที่ โทร. ๐ ๒๕๙๐ ๔๘๗๗

ที่ สธ ๐๙๐๒.๐๒/๐๖๖๓

วันที่ ๒๘ สิงหาคม ๒๕๖๗

เรื่อง แก้ไขประกาศรับสมัครข้าราชการเข้ารับการประเมินบุคคลเพื่อการเลื่อนข้าราชการพลเรือนสามัญขึ้นแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับเชี่ยวชาญ ของกรมอนามัย

เรียน ผู้บริหารกรมอนามัยทุกท่าน

ประธานคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ

เลขานุการกรม

ผู้อำนวยการสำนัก/กอง/ศูนย์/กลุ่ม/สถาบัน/สำนักงาน ในสังกัดกรมอนามัย

ตามที่กรมอนามัย ได้มีประกาศกรมอนามัย ลงวันที่ ๒๒ สิงหาคม ๒๕๖๗ เรื่อง รับสมัครข้าราชการเข้ารับการประเมินบุคคลเพื่อการเลื่อนข้าราชการพลเรือนสามัญขึ้นแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับเชี่ยวชาญ ของกรมอนามัย ได้ประกาศรับสมัครข้าราชการเข้ารับการประเมินบุคคลเพื่อการเลื่อนข้าราชการพลเรือนสามัญขึ้นแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับเชี่ยวชาญ ของกรมอนามัย จำนวน ๑๑ อัตรา โดยกำหนดรับสมัครฯ ตั้งแต่วันที่ ๒๙ สิงหาคม ๒๕๖๗ ถึงวันที่ ๑๑ กันยายน ๒๕๖๗ นั้น

เนื่องจาก อ.ก.พ. กระทรวงสาธารณสุข ในการประชุมครั้งที่ ๕/๒๕๖๗ เมื่อวันที่ ๒ สิงหาคม ๒๕๖๗ มีมติเห็นชอบปรับปรุงการกำหนดตำแหน่งประเภทวิชาการเป็นตำแหน่งในลักษณะกรอบระดับตำแหน่งของกรมอนามัย จำนวน ๑ ตำแหน่ง คือ ตำแหน่งนายแพทย์ (ด้านสาธารณสุขหรือด้านเวชกรรมป้องกันหรือด้านเวชกรรม) ระดับเชี่ยวชาญ ตำแหน่งเลขที่ ๗๕๖ กลุ่มเทคนิคบริการและวิชาการ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพจังหวัดสระบุรี ศูนย์อนามัยที่ ๔ สระบุรี กรมอนามัย กำหนดเป็นตำแหน่งนายแพทย์ ระดับปฏิบัติการหรือระดับชำนาญการ หรือระดับชำนาญการพิเศษ ตำแหน่งเลขที่และส่วนราชการเดิม จึงทำให้ประกาศรับสมัครฉบับดังกล่าวมีความคลาดเคลื่อนในส่วนของตำแหน่งที่รับสมัคร ดังนั้น กรมอนามัย จึงแก้ไขประกาศรับสมัครข้าราชการเข้ารับการประเมินบุคคลเพื่อการเลื่อนข้าราชการพลเรือนสามัญขึ้นแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับเชี่ยวชาญ ของกรมอนามัย ดังกล่าว โดยให้ยกเลิกตำแหน่งที่รับสมัครลำดับที่ ๑ ตำแหน่งนายแพทย์ (ด้านสาธารณสุขหรือด้านเวชกรรมป้องกันหรือด้านเวชกรรม) ระดับเชี่ยวชาญ ตำแหน่งเลขที่ ๗๕๖ กลุ่มเทคนิคบริการและวิชาการ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพ จังหวัดสระบุรี ศูนย์อนามัยที่ ๔ สระบุรี กรมอนามัย และแก้ไขจำนวนตำแหน่งที่รับสมัคร จากเดิมจำนวน ๑๑ อัตรา แก้ไขเป็น จำนวน ๑๐ อัตรา นอกนั้นให้เป็นไปตามประกาศเดิมทุกประการ ทั้งนี้ สามารถดาวน์โหลดประกาศกรมอนามัย และแบบประเมินบุคคลฯ ได้ที่เว็บไซต์กองการเจ้าหน้าที่ <https://person.anamai.moph.go.th> และ QR Code ท้ายหนังสือฉบับนี้

จึงเรียนมาเพื่อทราบ และแจ้งให้ข้าราชการในสังกัดทราบโดยทั่วกันด้วย

นายอรรถพล แก้วสัมฤทธิ์

รองอธิบดีกรมอนามัย รักษาราชการแทน

อธิบดีกรมอนามัย



<https://moph.cc/Kkc4sC0eV>